

## **CHUYÊN ĐỀ THÁNG 12: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH QUA BÀI “THỰC HÀNH TÌM HIỂU VỀ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ”**

Trong tháng 12 này, lớp 9A2 trường THCS Việt Hưng đã có cơ hội tiếp cận một chủ đề học tập vô cùng thú vị và bổ ích dưới sự hướng dẫn của cô giáo Chu Thị Trúc: "Thực hành tìm hiểu về Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Bắc Bộ". Chương trình học này không chỉ giúp các em học sinh mở rộng kiến thức xã hội mà còn củng cố kỹ năng nghiên cứu, phân tích và thuyết trình.

Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Bắc Bộ bao gồm các tỉnh thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Đây là vùng có tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng và là trung tâm của nhiều hoạt động công nghiệp, dịch vụ và thương mại. Cô Chu Thị Trúc đã thiết kế các bài giảng bám sát thực tiễn, qua đó các em được học cách thu thập dữ liệu, phân tích số liệu thống kê và đánh giá tác động của các yếu tố kinh tế đến đời sống xã hội. Mỗi nhóm học sinh trong lớp được giao nhiệm vụ nghiên cứu về một lĩnh vực cụ thể như: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, và du lịch. Cô Trúc đã áp dụng phương pháp học tập "học mà chơi, chơi mà học" để tạo hứng thú và kích thích sự tò mò khoa học trong các em. Các buổi thảo luận nhóm, thuyết trình và chuyên đi thực tế đến các khu công nghiệp và di sản văn hóa trong khu vực đã giúp các em hiểu sâu sắc hơn về bài học.

Dưới sự dẫn dắt của cô Chu Thị Trúc, học sinh lớp 9A2 đã thể hiện rõ nét sự tiến bộ trong việc hiểu biết và áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn. Các bài thuyết trình được đánh giá cao về mức độ chuẩn bị và chất lượng nội dung, cho thấy sự nghiêm túc và tận tâm trong quá trình học tập của các em.

Chuyên đề tháng 12 tại trường THCS Việt Hưng đã không chỉ giúp học sinh lớp 9A2 tìm hiểu sâu về Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Bắc Bộ mà còn rèn luyện kỹ năng thực tiễn cần thiết cho tương lai. Qua đó, chương trình cũng góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của đất nước.

## Một số hình ảnh trong buổi chuyên đề







